



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๒๘ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๑ มูลค่าข่าว ๗๙,๘๗๒.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศวล้มมนานากิจการเพื่อสังคม สร้างมิติใหม่ชูสังคมเท่าเทียม

● ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าว ในการสัมมนาวิชาการนานาชาติ “Social Impact after Enterprise Approach” ที่ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี วันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งมีนักวิชาการจากองค์กร ต่างๆ ที่ทำงานเพื่อสังคมทั้งจากไทยและจาก ต่างประเทศ อาทิ อังกฤษ บังกลาเทศ ได้หัน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมทั้ง ปรับปรุงและบูรณาการให้เข้ากับประเทศต่อ ไป ว่า สังคมไทยเกิดความเหลื่อมล้ำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ การศึกษา โอกาสในการดำเนินชีวิต เช่น ผู้พิการ ผู้ที่ เคยต้องโทษต่างๆ การเกิดความไม่เท่าเทียม กันของสังคมนั้นสร้างปัญหาเป็นอย่างมากใน การพัฒนาคุณภาพสังคม

ซึ่งการที่จะพัฒนาสังคมให้เกิดความ เหลื่อมล้ำน้อยที่สุดนั้น ส่วนหนึ่งจะต้อง พัฒนามาจากการศึกษา เพราะการศึกษาคือ อาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่จะผลักดันให้เกิดความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งด้านทัศนคติ ความรู้

และทักษะชีวิต จึงตั้งหลักสูตรบริหารธุรกิจด้าน กิจการเพื่อสังคม ที่มุ่งเน้นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทนซึ่งเป็นพื้นฐานของพลเมืองที่ดีและจะ เป็นจุดเปลี่ยนในหลายๆ ด้าน ควรที่จะปรับ เปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อเก่าๆ ให้ หันมาศึกษาและพัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจให้มีการ เรียนการสอนเรื่องของกิจกรรมเพื่อสังคม เพิ่มขึ้น

“ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมพร้อม การทั้งทางด้านบุคลากร อุปกรณ์ และ ระบบการเรียนการสอน ด้วยการสร้างความ เปลี่ยนแปลงโดยสันติ ทั้งนี้การเรียนการสอน ที่มุ่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และความเสียสละที่แท้จริงทั้งยังสร้าง แรงบันดาลใจ ให้คนรุ่นใหม่และนักวิชาการ ได้มีทัศนคติ ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อน เพื่อ ให้พร้อมนำออกไปเผยแพร่แก่สาธารณชน” อธิการบดี มศว กล่าว